
 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 72  —  64. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um hvalveiðar.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

1. Hvernig hyggst ráðuneytið kynna á alþjóðavettvangi áherslur Íslands í sjálfbærum veið-
um á hval, nú þegar veiðitímabilið er að hefjast?

2. Styður ráðherra áframhaldandi hvalveiðar í atvinnuskyni?


